

Số: /BC-UBND

Tân Khai, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

Căn cứ Công văn số 2838/UBND-NC của UBND huyện Hón Quán ngày 09/10/2024 về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa X.

UBND thị trấn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP).

1. Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện sự chỉ đạo các cấp, các ngành, hằng năm UBND thị trấn triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các văn bản, quy định có liên quan về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như luật (thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Nghị định số 84/2014/NĐ – CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP; thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính, dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như ban hành văn bản, đăng tải trên trang thông tin điện tử, mạng thông tin nội bộ, hệ thống quản lý văn bản, hệ thống phát thanh...

- Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBND huyện tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Quản lý sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước; mua sắm quản lý và sử dụng tài sản công; quản lý đất đai, tài nguyên; quản lý đầu tư xây dựng; tổ chức bộ máy ...

- Để thực hiện các nội dung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của huyện, UBND thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực.

- Ngay từ đầu năm, việc triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán ngân sách và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 tuân thủ theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015; Nghị Quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực

hiện theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và các văn bản chỉ đạo, điều hành của huyện.

- Giao bộ phận Tài chính – Kế toán hướng dẫn các đơn vị thực hiện dự toán năm 2024, đồng thời thực hiện phân khai dự toán trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị, thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước quy định và quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 130/NĐ-CP và Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ.

- Các cấp ủy Đảng, ban ngành đoàn thể trên địa bàn thị trấn đã nhận thức rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong công tác thanh tra: thực hiện theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2024 không có phát sinh.

II. Tình hình, kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể trong các lĩnh vực .

a. THPT, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: *Không thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn.*

b. THPT, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN); UBND thị trấn thực hiện điều hành ngân sách theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 163/2016/Nđ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách; việc sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu đúng mục đích, nội dung của chương trình và các quy trình và các quy định về tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước.

Lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, NSNN: Ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định tương đương **142 triệu đồng**. UBND thị trấn đã triển khai đến các ngành thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên.

Bên cạnh đó thực hiện theo Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 07/8/2024 của Chính phủ về phạm vi, đối tượng tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024; Công văn số 3446/UBND-TH ngày 22/8/2024 của UBND tỉnh về việc tiết kiệm, cắt giảm 5% chi thường xuyên năm 2024. UBND thị trấn đã thực hành tiết kiệm 5% tương đương **65 triệu đồng**.

UBND thị trấn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, trong quá trình phê duyệt dự toán triển khai, nghiêm túc tuân thủ các quy trình thẩm định dự toán, thanh quyết toán đúng quy định, hạn chế lãng phí, thất thoát trong triển khai thực hiện.

c. THPT, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan.

Trong quản lý, sử dụng tài sản công, cùng với các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã và đang thực hiện để nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; UBND thị trấn đã chỉ đạo các đơn vị dự toán thực hiện đúng các quy định hiện hành về mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước.

d. THPT, CLP trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công trình phúc lợi công cộng:

Việc lập kế hoạch, phân bổ vốn đầu tư được thực hiện đúng nguyên tắc quy định, phù hợp với danh mục dự án đầu tư được phê duyệt, tính chất, quy mô, tiến độ, yêu cầu của dự án đầu tư và khả năng của NSNN.

đ. THPT, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên: không thuộc thẩm quyền.

e. THPT, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước: không thuộc thẩm quyền.

g. THPT, CLP trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp: không thuộc thẩm quyền.

h. THPT, CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân: không thuộc thẩm quyền.

2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí.

Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: Không

Số vụ việc đã được xử lý: Không

Số người vi phạm và hình thức xử lý: Không.

III. Đánh giá chung:

a. Kết quả đạt được:

UBND thị trấn Tân Khai chỉ đạo các cơ quan ban ngành nghiêm túc thực hiện các giải pháp công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần cắt giảm chi tiêu trong các hoạt động.

Tuyên truyền, giáo dục: Tăng cường tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông để nâng cao nhận thức về tiết kiệm và chống lãng phí.

Trách nhiệm cá nhân: Quy định rõ trách nhiệm cá nhân, đặc biệt đối với lãnh đạo và các cán bộ quản lý trong việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Quản lý chặt chẽ tài sản công: Xây dựng quy trình quản lý tài sản công minh bạch, từ khâu mua sắm, sử dụng đến thanh lý tài sản, tránh thất thoát, lãng phí.

Xây dựng quy chế tài chính hợp lý: Đảm bảo các kế hoạch ngân sách và chi tiêu được lập ra phù hợp với nhu cầu thực tế và tránh tình trạng chi tiêu vượt mức.

Kiểm soát chi tiêu công: Thực hiện các biện pháp giám sát và kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công để giảm thiểu lãng phí trong các dự án đầu tư công.

Ngoài ra, các quy hoạch xây dựng, chuẩn bị đầu tư, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí chi thường xuyên ngân sách theo Thông tư 129/2017 /TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính.

b. Những tồn tại, hạn chế:

Nhận thức chưa sâu sắc: Mặc dù việc tuyên truyền đã được đẩy mạnh, nhưng ở nhiều nơi, nhận thức của một số cán bộ, công chức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn chưa đầy đủ. Nhiều người còn xem nhẹ việc tiết kiệm, coi đây là trách nhiệm của cấp trên hoặc các cơ quan kiểm soát.

Việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí tại một số ban ngành hiệu quả chưa cao, xây dựng nội dung chương trình hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tiết kiệm, chống lãng phí còn chung chung chưa cụ thể.

Hiệu quả sử dụng thời gian lao động của một số bộ phận tại cơ quan đơn vị chưa cao.

Công tác đào tạo về quản lý tài chính, quản lý tài sản và phương pháp chống lãng phí cho đội ngũ cán bộ vẫn còn hạn chế, thiếu chuyên sâu, dẫn đến việc thực hiện chưa hiệu quả.

c. Nguyên nhân của những hạn chế:

Nguyên nhân khách quan: Cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực còn bất cập, thiếu đồng bộ nhất là các lĩnh vực về đất đai, thuế...; thủ tục hành chính cải cách chưa đáng kể nhưng vẫn còn rườm rà, phức tạp.

Nguyên nhân chủ quan: Công tác xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số bộ phận còn mang tính hình thức, như cụ thể chưa sát với thực tế chưa phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của bộ phận mình công tác.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần tập trung triển khai thực hiện trong năm tiếp theo:

1. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tăng cường THTK, CLP, khắc phục tồn tại yếu kém trong công tác quản lý:

Tăng cường quản lý chặt chẽ các nguồn lực công: Quản lý hiệu quả tài chính, tài sản công, nguồn nhân lực và các nguồn lực khác, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng và tránh thất thoát, lãng phí.

Xây dựng cơ chế giám sát mạnh mẽ và minh bạch: Tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức có thể tham gia giám sát việc sử dụng ngân sách, tài sản và chi tiêu công một cách minh bạch.

Áp dụng công nghệ và cải tiến quy trình quản lý: Khuyến khích ứng dụng các tiến bộ công nghệ thông tin để cải tiến quy trình quản lý hành chính, tài chính và tài sản công nhằm giảm thiểu sai sót và lãng phí.

2. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP và đạt trong giai đoạn tiếp theo:

Tiếp tục điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; thực hiện triệt để tiết kiệm toàn diện trên các nội dung chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức: Mở rộng các chương trình tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của tiết kiệm, chống lãng phí. Đưa việc thực hành tiết kiệm trở thành một nét văn hóa trong công sở và xã hội. Tiết kiệm và có hiệu quả đồng thời thực hiện tốt công tác công khai thực hiện sử dụng ngân sách, mua sắm sử dụng tài sản, các nguồn huy động các quỹ có nguồn huy động đóng góp của nhân dân.

Phát huy triệt để vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi phụ trách. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác này..

Tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng: Khuyến khích người dân, các tổ chức xã hội tham gia vào quá trình giám sát việc thực hiện tiết kiệm và chống lãng phí, qua đó nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý.

V. Đề xuất, kiến nghị.

1. Đề xuất:

Đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, để thực hiện hơn đối với các cơ quan, đơn vị trong việc lập kế hoạch chi tiêu, sử dụng tài sản công.

Khuyến khích sự tham gia của người dân: Đề nghị mở rộng cơ chế để người dân và các tổ chức xã hội có thể tham gia vào giám sát các dự án đầu tư công, việc sử dụng ngân sách và tài sản công. Tạo điều kiện để người dân đóng góp ý kiến, phản ánh về các hành vi lãng phí.

Đào tạo chuyên sâu cho cán bộ quản lý: Kiến nghị tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý tài chính công, quản lý tài sản công và tiết kiệm, chống lãng phí cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị.

2. Kiến nghị.

Phát động phong trào thi đua sâu rộng: Kiến nghị các bộ, ngành và địa phương phát động phong trào thi đua tiết kiệm, chống lãng phí với các tiêu chí cụ thể. Kết hợp giữa các phong trào thi đua với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khen thưởng kịp thời: Đề nghị có cơ chế khen thưởng xứng đáng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hành tiết kiệm. Việc này cần công khai, minh bạch để tạo động lực và sự lan tỏa cho các tổ chức, cá nhân khác noi theo.

Trên đây là báo cáo của UBND thị trấn về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024./.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Viết Truyền